
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
คร้ังที่ ๖/2562 

วันพุธท่ี  2๗  มิถุนายน  2562 
ณ ห้องประชุม กตร. (วังไชยา) ชั้น 2  

.................................. 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสมชัย  คล้ายทับทิม  หน.ผตปค. 
๒. นายสมเจตน์  เปล้ืองนุช  ผตปค. 
3. นายศราวุธ  ไทยเจริญ   ผตปค. 
4. นายนริศ  นิรามัยวงศ์   ผตปค. 
5. นายวิรัตน์  ไชยสิทธิ์   ผตปค. 
6. นายวชิระ  เกตุพันธุ์   ผตปค. 
7. นายวรญาณ  บุญณราช  ผตปค. 
8. นายวรวิทย์  ชัยสวัสด์ิ   ผตปค. 
9. นายบุญช่วย  หอมยามเย็น  ผตปค. 

 

ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ 
๑. นายอนุสร  ตันโชติกุล   ผตปค. 
2. นายชรินทร์  ทองสุข   ผตปค. 
3. นางสุภาพรรณ  บุญถนอม  ผตปค. 
4. นางสุรมณ  ไทเมืองพล   นจท.ช านาญการ 
5. นายปริยวิศว์  ชุมสงฆ์ธีวสุ  ผช.ผตปค. 
6. นายธีรพงศ์  กาบขุนทด  ผช.ผตปค. 
7. นายอิทธิพัทธ์  รัตนรักษพงศ์  ผช.ผตปค. 

   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
    ๑. นางณัสม์ฐรัศ  อมรสุวรรณ์  ผอ.กตร. 

๒. พ.จ.ต.วิสูตร  จ าพานิชย์  จพง.ปค.ช านาญการพิเศษ 
   ๓. นางมนัสนันท์  ปุณยศิริกุล       นจท.ช านาญการ 
 4. นางเจิมพักตร์  ธาราฉัตร  จพง.ปค.ช านาญการ 
 5. นางถนอมนวล  ขาวสบาย  จพง.ปค.ช านาญการ 

  6. นายวสันต์  เชียงวงค์   ผช.ผตปค.   
7. นายวัชระ  ผาสุข   ผช.ผตปค. 
8. นายชานิศ  ทองสวัสด์ิ   ผช.ผตปค. 
9. นายรัฐดล  ล่ิมหัน   ผช.ผตปค. 
10. นายธนิสร  ภู่ค าจันทร์  ผช.ผตปค. 
11. นายจิราชัย  สุขมี   ผช.ผตปค. 
12. นายนภัสวัต  วรรณญาพร  ผช.ผตปค. 

  ๑๓. นายชัยนเรศ  ยอดแตง  ผช.ผตปค. 
๑4. นายกฤษชัย  เกษสุนทร  ผช.ผตปค. 

  15. นางสุภชา  ภู่อ่ า   นจท.ช านาญการ 
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16. นายพรศักดิ์  ปานศักดิ์  นก.ช านาญการ 
17. นายสุรวุฒิ  พร้อมพูล  นก.ช านาญการ 

 ๑8. นางชุลีรัตน์  ฤกษ์ดารา  นจท.ช านาญการ 
 19. นายธีรเจต  เพชรลีลา  จพง.ธก.ช านาญการ 
 20. นางวราภรณ์  ลับไพรี  จพง.ธก.ช านาญการ 
 21. นางสาวหัชชพร  อธิจันทร์  จพง.ธก.ปฏิบัติงาน 
 ๒2. นางสาวพรรณี  จุลทับ  จพง.ธก.ปฏิบัติงาน 
 ๒3. นายเจริญ  สอนซื่อ   ลูกจ้างประจ า 
 ๒4. นางสาววฤณดา  แก้วบัวดี  พนักงานราชการ 
 ๒5. นางสาวกัณฐมณี  สืบ  พนักงานราชการ 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม (หน่วยงานภายนอก) 
 1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ไชยประภา  หน.กลุ่มงานการเงิน 
 2. นางวรรทมา  มูลกลาง   หน.ฝ.ตส.กค. 
 3. นางสาวปภาอร  จีบสุวรรณ์  นวช.กง.บช.ช านาญการ 
 4. นางทิวาวรรณ  อ้นถาวร  จพง.กง.บช.ช านาญงาน 
 5. นายสามารถ  ภาคสุทธิ  จพง.ปค.ปฏิบัติการ 
  

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓0 น. 
  นายสมชัย คล้ายทับทิม หน.ผตปค. เป็นประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง  
หน.ผตปค.  - รายงานการประชุม ผตปค. ครั้งท่ี ๕/256๒ ท่านใดแก้ไขเชิญแจ้งได้ท่ีฝ่ายเลขาฯ 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) และสามารถตรวจสอบได้ทางเว็ปไซต์ กตร. 
 

มติที่ประชุม  - รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ 

3.1 เร่งรัดติดตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (งบลงทุน) 
หน.ผตปค.  - เชิญผู้แทน สน.ปท. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)  
 

ผู้แทน สน.ปท.  - ความคืบหน้าการก่อสร้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 
  1) อาคารท่ีว่าการอ าเภอ จ านวน 9 หลัง ก าลังอยู่ระหว่างก่อสร้างและด าเนินการ 
    เบิกจ่าย ยังไม่มีอ าเภอใดด าเนินการแล้วเสร็จ ซึ่ง สน.ปท. ได้ก าชับและประสาน 
  ไปยังอ าเภอใหด้ าเนินการใหแ้ล้วเสร็จตามก าหนดสัญญา 
 
 

/ 2) อาคาร ... 



-3- 
 

  2) อาคารหอประชุมอ าเภอ จ านวน 10 หลัง   
      (1) อาคารหอประชุมท่ีก่อสร้างและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ คือ อาคารหอประชุม  
  อ.นาดูน จ.มหาสารคาม  
      (2) อาคารหอประชุมอ าเภอท่ีก าลังด าเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายเงิน  
  มี 9 หลัง และมีอ าเภอท่ีพบปัญหาในการด าเนินการ ดังนี้ 
      - การก่อสร้างอาคารหอประชุมท่ีส้ินสุดสัญญาจ้างแล้ว คือ อาคารหอประชุม  

  อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ซึ่ง สน.ปท. ประสานไปยังเสมียนตราอ าเภอได้รับแจ้ง 
  ว่าจะเบิกจ่ายในวันท่ี 28 ก.ค. 2562 และผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าปรับผิดสัญญา 

      - การก่อสร้างอาคารหอประชุมอ าเภอท่ีจะหมดสัญญาจ้างส้ินเดือน มิ.ย.62  
        (1) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  
        (2) อ.ร่องค า จ.กาฬสินธุ์ 
        (3) อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 
      - อาคารหอประชุม อ.นาทม จ.นครพนม เบิกจ่ายได้เพียง 15% เนื่องจาก 
  พบปัญหาเรื่องประมาณการราคาการถอนคืนเงินการตอกเสาเข็มระหว่างผู้รับจ้าง 
  และกรมโยธา เนื่องจากค านวณราคาไมเ่ท่ากัน ปัจจุบันเรื่องอยู่ท่ีกรมบัญชีกลาง  
  ยังไม่แล้วเสร็จ หากมีความคืบหน้า สน.ปท. จะน าเรียนให ้ผตปค. ทราบอีกครั้ง 

 

 3) บ้านพักปลัดจังหวัด/นายอ าเภอ จ านวน 20 หลัง 
      - ด าเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ จ านวน 7 หลัง ดังนี้ 
        (1) บ้านพัก ปจ.ยโสธร 
        (2) บ้านพัก นอ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
        (3) บ้านพัก นอ.ละแม จ.ชุมพร 
        (4) บ้านพัก นอ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 
        (5) บ้านพัก นอ.เสริมงาม จ.ล าปาง 
        (6) บ้านพัก นอ.กุดบาก จ.สกลนคร 
        (7) บ้านพัก นอ.ศรีส าโรง จ.สุโขทัย 
     - การก่อสร้างบ้านพักท่ีหมดสัญญาจ้างแล้วและยังก่อสร้างไม่เสร็จ  
 จ านวน 5 หลัง ดังนี้ 
       (1) บ้านพัก ปจ.กระบี ่
       (2) บ้านพัก นอ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
       (3) บ้านพัก นอ.เมือง จ.ปัตตานี 
       (4) บ้านพัก นอ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 
       (5) บ้านพัก นอ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 

    - บ้านพัก นอ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากมีปัญหา 
เรื่องวัสดุก่อสร้างท่ีไม่ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนดไว้ในแบบแปลน 
    - ความคืบหน้าของการก่อสร้างและการเบิกจ่ายเงินของบ้านพัก ปจ./นอ.  
อีก 7 หลัง รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม 
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  4. อาคารรวมพักอาศัย (แฟลต) จ านวน 2 หลัง  
        (1) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน จะครบสัญญาในวันท่ี  
  12 ม.ค. 2563 
      (2) จ.ยโสธร ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว 15 % จะครบก าหนดสัญญาในวันท่ี  
  9 ม.ค. 2563 
      - ส าหรับประเด็นการท า TOR ในสัญญาจ้าง สน.ปท. ได้ปรึกษากับกรมโยธา  
  และจะน าไปใช้ในปีงบประมาณ 2563 จะบังคับทุกแห่งให้ลง 15%  
  หากไม่ด าเนินการจะไม่ให้ลงนามในสัญญาและเป็นเหตุให้บอกเลิกสัญญา  

  เนื่องจากป้องกันผู้รับเหมาท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ผู้รับเหมาต้องมีความพร้อมในการ 
  ด าเนินการและป้องกันปัญหาช่างท้ิงงาน ช่างขาดสภาพคล่อง 

 

ผตปค. เขต 10 - การแบ่งงวดงานเป็นอ านาจของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ผู้รับจ้างรับทราบและวางแผน 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช)     การท างานได้อย่างถูกต้อง หากไม่มีการแบ่งงวดงานอาจท าให้เกิดปัญหา 
   ในการบริหารสัญญาจ้างและการเบิกเงิน 15% จะเป็นสิทธิของผู้รับจ้าง 
  หากประสงค์จะไม่เบิก ควรแจ้งเงื่อนไขให้ชัดเจนต้ังแต่ขั้นตอนการประกวดราคา  
   เพื่อใหผู้้รับจ้างเข้าใจและรับทราบเงื่อนไขได้อย่างชัดเจน 
 

หน.ผตปค. -  สน.ปท. ควรก าหนดให้ระบุการเบิกจ่ายเงิน 15% ไว้ในสัญญาจ้างให้ชัดเจน 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)      เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง  
 

ผตปค. เขต 7 - ปีงบประมาณ 2563 ผู้บริหารของกรมฯ จะเชิญ นอ./ ปจ. ท่ีมีงบลงทุน 
(นายบุญช่วย หอมยามเย็น)  มาซักซ้อมฯ 2 ประเด็น ท่ีจะระบุไปในสัญญาจ้างและเชิญกรมบัญชีกลาง มาร่วม 
                              ประชุมเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงว่า ปค. สามารถด าเนินการได้หรือไม่ จึงขอให้  
 สน.ปท. ซักซ้อมฯ เพื่อให้อยู่ในระเบียบท่ีสามารถด าเนินการได้ 
 

ผู้แทน สน.ปท. - จากกรณีเดือนท่ีผ่านมา อปค. เชิญ ปจ./นอ. มาประชุมเพื่อสอบถามกรณีอ าเภอ 
                               และจังหวัดซึ่งมีการเบิกจ่ายล่าช้า จึงเป็นผลให้มีการเบิกจ่ายเพิ่มข้ึน อปค.  
                            จึงมอบหมายให้ สน.ปท. หาก สงป. อนุมัติงบประมาณปี 2563 และทราบว่า  
 จังหวัดหรืออ าเภอใดได้รับอนุมัติงบประมาณ ให้เชิญ นอ. และ ปจ. กรมบัญชีกลาง  
 ส านักงบฯ กรมโยธา มาร่วมประชุมเพื่อด าเนินการซักซ้อมฯ ต่อไป 
 

ผตปค. ส่วนกลาง , เขต 6 - เมื่อวันท่ี 4 มิ.ย. 2562 อปค. ได้เดินทางไปราชการ จ.ระนอง และจังหวัด 
(นายวรญาณ บุญณราช)      ต้องการขอแฟลต ซึ่งจะก่อสร้างในพื้นท่ีท่ีว่าการอ าเภอหลังเดิม ซึ่งอาคารเดิมไม่ได้ 
 ใช้งาน ปัญหาของจังหวัดคือการออกแบบซึ่งอาจล่าช้า อปค. ได้แนะน าให้จังหวัด 
 ท าหนังสือมาท่ี ปค. ก่อนเพื่อขึ้นบัญชีไว้ ขอให้ สน.ปท. ติดตามเรื่องดังกล่าวด้วย 

 

ผู้แทน สน.ปท. - ทางจังหวัดได้โทรประสานมายัง สน.ปท. แล้ว จึงแนะน าให้ท าหนังสือขอรับสนับสนุน 
 งบประมาณและได้ส่งตัวอย่างแบบแปลนแฟลต อ.ศรีราชา ให ้จ.ระนอง  
 เรียบร้อยแล้ว 
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ผตปค. เขต 8, 9 - เรื่องภูมิทัศน์ของอาคารท่ีว่าการอ าเภอท่ีของบประมาณฯในการก่อสร้าง 
(นายนริศ นิรามัยวงศ์) อาคารใหม่ อ าเภอมีการส่งแบบแปลนพื้นท่ีก่อสร้างมาด้วยหรือไม่ ซึ่งบางแห่ง 
                               อาจใช้พื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมในการก่อสร้างโดยไม่ค านึงถึงภูมิทัศน์ และเดิมอาจเป็น 
                               พื้นท่ีท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ ขอให้ สน.ปท. ค านึงถึงความเหมาะสมของพื้นท่ี 
  ส าหรับการก่อสร้างประกอบการพิจารณาอนุมัติการก่อสร้างอาคาร 
 

ผู้แทน สนปท.  - แผนพังการก่อสร้างอาคารจะไม่ได้ส่งมาพร้อมแบบแปลนตัวอาคาร สน.ปท. จะใช้ 
 วิธีสอบถามอ าเภอและจังหวัดว่าจะรื้อถอนอาคารเดิมหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ  
 อ าเภอและจังหวัด แต่ส าหรับปีงบประมาณ 2563 จะใช้แบบอาคารท่ีว่าการอ าเภอ 
 แบบใหมต่ามท่ี อดีต หน.ผตปค. เทวัญ ได้ออกแบบไว้ ซึ่งจะให้เป็นมาตรฐาน 
 เดียวกัน 
 

ผตปค. เขต 10 - ในบางกรณี อาคารท่ีว่าการอ าเภอท่ียังคงมคีวามสวยงามในรูปแบบเดิม เห็นควร 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช)     ใช้วิธีการปรับปรุงตกแต่งเพิ่มเติมให้ดูสวยงามข้ึนแต่ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรม 
                                อาคารเดิม เพื่ออนุรักษ์อาคารเก่าให้คงไว้  
 

ผตปค. เขต 12 - จากข้อสังเกตแผนผังท่ีว่าการอ าเภอ สน.ปท. ควรลงไปในพื้นท่ีอ าเภอและจังหวัด  
(นายวรวิทย์ ชัยสวัสด์ิ)       ท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณฯ  ควรเข้าไปช่วยแนะน าในเรื่องการวางแผนผังอาคาร 
                              ให้ดูเหมาะสมและสง่างาม ส าหรับอาคารเก่าท่ีไม่ใช้งานควรปรับปรุงให้สวยงาม 
                             และน าไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้ 
 

หน.ผตปค.   - ส าหรับการใช้สีหลังคาหรือสีอาคารท่ีว่าการอ าเภอ ให้ สน.ปท. ท าหนังสือแจ้งเวียน 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)    หลักเกณฑ์การใช้สีท่ีถูกต้องไปยงัอ าเภอและจังหวัดอีกครั้ง ซึ่ง ผตปค. ลงพื้นท่ี 
                               ไปตรวจราชการยังพบอาคารท่ีว่าการอ าเภอใช้สีท่ีไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
                           - ควรรื้อถอนอาคารท่ีว่าการอ าเภอท่ีช ารุดทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อให้ 
  ภูมิทัศน์ดูความสวยงามมากขึ้น 
  - ขอให้ สน.ปท. น าข้อเสนอของ ผตปค. ในวันนี้น าเรยีนผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

ผู้แทน สนปท.  - รับทราบ 
 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

3.๒ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
หน.ผตปค.  - เชิญผู้แทน กค. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)  
 

ผู้แทน กค.  - การเขียนรายงานการเดินทางไปราชการเพื่อประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายฯ 
จะต้องสอดคล้องกับค าส่ังท่ี อปค. มอบหมายให้ไปตรวจราชการในพื้นท่ีและตรงตาม 
วัตถุประสงค์ตามท่ี อปค. อนุมัติ  
- การประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กค. จะตรวจสอบเบ้ืองต้น 
เพื่อไม่ใหเ้กิดข้อทักท้วงจาก สตง. 
- ส าหรับการเบิกจ่ายค่าน้ ามัน ขอให้แนบสลิปหัวจ่ายน้ ามันและใบเสร็จรับเงิน 
ประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้ง 
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ผตปค. เขต 12  - กรณีท่ีปั้มน้ ามันบางแห่งไม่มีสลิปหัวจ่ายน้ ามัน จะต้องท าอย่างไรในการ 
(นายวรวิทย์ ชัยสวัสด์ิ)       แนบเอกสารเบิกจ่าย 
  

ผูแ้ทน กค.  - ในกรณีท่ีปั้มน้ ามันไม่มีสลิปหัวจ่าย ให้แนบใบเสร็จและเขียนหมายเหตุก ากับไว้ 
                               ท่ีใบเสร็จรับเงิน โดยระบวุ่าปั้มน้ ามันไม่มีสลิปหัวจ่าย และ สตง. ได้ก าชับให้ระบ ุ
                               หมายเลขทะเบียนรถไว้ในใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันด้วยทุกครั้ง ส าหรับสาระส าคัญ 
                               ในใบเสร็จรับเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ อย่างน้อยต้องมี ดังนี้ 

  1. ช่ือผู้รับเงิน 
  2. ท่ีอยู่ของผู้รับเงิน 
  3. วัน เดือน ปี ท่ีรับเงิน 
  4. รายการแสดงการรับเงิน (โดยระบุว่าเป็นค่าอะไร) 
  5. จ านวนเงิน (ท้ังตัวเลขและตัวอักษร) 
  6. ลายมือช่ือผู้รับเงิน 

 

หน.ผตปค.  - กรณีเดินทางไปราชการนอกเขตตรวจราชการท่ีรับผิดชอบ ซึ่งได้รับมอบหมาย 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     จาก อปค. สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้หรือไม่ 
 

ผู้แทน กค.  - สามารถเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการได้ โดยแนบหนังสือท่ี อปค. ได้มอบหมาย 
                                ให้ไปราชการในเขตพื้นท่ีนั้น ๆ 
 

ผอ.กตร.  - กค. (กง.พัสดุ) ได้แจ้งให้ กตร. ส ารวจการเปล่ียนยางของรถยนต์ส่วนกลาง  
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์)   ท่ี ผตปค. ใช้งาน กรณีรถคันใดใช้รถครบระยะรอบเลขไมล์ 50,000 กม. เริ่มต้ังแต่ 
                               วันนี้ จนถึงเดือน ส.ค. 2562 ขณะนี้ได้รับแจ้งมาแล้วจ านวน 5 คัน และ  

หาก ผตปค. ประสงค์ขอเปล่ียนยางรถยนต์ ขอความกรุณาแจ้ง กตร. เพื่อประสาน  
กค. ก่อนเบ้ืองต้น ส าหรับเงื่อนไขในการขอเปล่ียนยางมี ดังนี้  
  1. เลขไมล์ครบระยะ 50,000 กม.  
  2. อายุการใช้งานครบ 2 ปี  

 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 
3.3 เร่งรัดการด าเนินตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อน  
นโยบายในระดับอ าเภอและท้องที่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ ผตปค. 

หน.ผตปค.  - มีหนังสือจาก อปค. ให้เร่งรัดด าเนินการขอเสนออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ  
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) สนับสนุนการบูรณาการและการขับเคล่ือนนโยบายในระดับอ าเภอและท้องท่ี 

ของ ผตปค. ภายในวันท่ี 12 ก.ค. ๒๕๖๒ หากไม่สามารถด าเนินการขออนุมัติ 
                               งบประมาณได้ ให้แจ้งส่งคืน ปค. (รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม) 
                               - ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 2562 งบประมาณฯ ของแต่ละเขตมียอดคงเหลือ ดังนี ้
                               เขตตรวจราชการท่ี 2 คงเหลือ 350,000 บาท 
 

ผอ.กตร.  - ผตปค. เขต 2 ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ทาง กตร. ได้ประสานไปยัง  
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์)   ผตปค. เขต 2 เรียบร้อยแล้ว 
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หน.ผตปค.  - เขตตรวจราชการท่ี 3 คงเหลือ 100,000 บาท และเขตตรวจราชการท่ี 4 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     คงเหลือ 100,000 บาท ผตปค. เขต 3, 4 ประสงค์ใช้งบประมาณคงเหลือ 

ท้ังสองเขตหรือไม่ 
 

ผตปค. เขต 3,4  - ประสงค์ขออนุมัติใช้งบประมาณท้ังสองเขต จ านวน 200,00 บาท  
(นายวิรัตน์ ไชยสิทธ์ิ)         
 

หน.ผตปค.  - เขตตรวจราชการท่ี 8 คงเหลือ  500 บาท ผตปค. เขต 8 ประสงค์ใช้งบประมาณ 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     คงเหลือหรือไม่ 
 

ผตปค. เขต 8  - ประสงค์ส่งคืนงบประมาณฯ ให้ ปค. จ านวน 500 บาท 
(นายนริศ นิรามัยวงศ์) 
 

หน.ผตปค.  - เขตตรวจราชการท่ี 10 คงเหลือ 172,300 บาท ผตปค. เขต 10 ประสงค์ใช้ 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     งบประมาณคงเหลือหรือไม ่
 

ผตปค. เขต 10  - ประสงค์ขออนุมัติใช้งบประมาณ 172,300 บาท 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช) 
 

หน.ผตปค.  - เขตตรวจราชการท่ี 11 คงเหลือ 250,800 บาท ผตปค. เขต 11 ประสงค์ใช้ 

(นายสมชัย คล้ายทับทิม)    งบประมาณคงเหลือหรือไม่ 
 

ผตปค. เขต 11  - ประสงค์ขออนุมัติใช้งบประมาณ 250,800 บาท 
(นายวชิระ เกตุพันธ์ุ) 
 

หน.ผตปค.  - เขตตรวจราชการท่ี 16 คงเหลือ 300,000 บาท ผตปค. เขต 16 ประสงค์ใช้ 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     งบประมาณคงเหลือหรือไม ่
 

ผอ.กตร.  - ผตปค. เขต 16 ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ กตร. ได้ประสานไปยัง  
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์)   ผตปค. เขต 16 เรียบร้อยแล้ว ได้รับแจ้งว่า เขต 16 ประสงค์คืนเงินงบประมาณฯ 

ให้ ปค. จ านวนเงิน 300,000 บาท 
 

หน.ผตปค.  - เขตตรวจราชการท่ี 17 คงเหลือ 126,240 บาท และเขตตรวจราชการท่ี 18 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)      คงเหลือ 3,300 บาท ผตปค. เขต 17, 18 ประสงค์ใช้งบประมาณคงเหลือ 

ท้ังสองเขตหรือไม ่
 

ผตปค. เขต 17, 18 - ส าหรับเขต 17 ประสงค์ขออนุมัติใช้ประมาณคงเหลือ 126,240 บาท  
(นายศราวุธ ไทยเจริญ) ส าหรับเขต 18 ประสงค์ส่งคืนงบประมาณฯ ให้ ปค. จ านวน 3,300 บาท 
 

ผอ.กตร.   - กตร. จะรายงานข้อมูลงบประมาณคงเหลือให้ อปค. ทราบตามท่ี ผตปค.  
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์)   แจ้งส่งคืนงบประมาณฯ ส าหรับเขตฯ ท่ีประสงค์ขออนุมัติใช้งบประมาณคงเหลือ  

ขอความอนุเคราะห์ ผตปค. เร่งรัดอ าเภอให้ส่งขออนุมัติโครงการมายัง กตร.  
ภายในวันท่ี 3 ก.ค. 2562 เพื่อตรวจสอบและส่งให้ วช. ตรวจสอบอีกครั้ง 

 
 

/ หน.ผตปค. ... 
 



-8- 
 
 หน.ผตปค.  - ให้ ผตปค. ติดตาม เร่งรัด อ าเภอใหด้ าเนินการส่งขออนุมัติโครงการภายในวันท่ี   
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     3 ก.ค. 2562 ให้ กตร. และ วช. ตรวจสอบ เพื่อขออนุมัติงบประมาณต่อไป ซึ่ง ปค. 
                               จะด าเนินการอนุมัติโอนจัดสรรให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี 12 ก.ค. 2562  
 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 
   3.4 การรายงานผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะการตรวจ 
    ราชการของ ผตปค. ประจ าเดือนเมษายน 2562 
หน.ผตปค.  - เชิญ ผอ.กตร. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     
 

ผอ.กตร.   - ตามรายงานการตรวจฯ ประจ าเดือน เม.ย. 2562 กตร. ได้ส่งข้อสังเกต 
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์)   และข้อเสนอแนะของ ผตปค. ให้ 6 ส านัก/กอง แล้วนั้น และ วช. ได้ช้ีแจง 

ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในข้อ 2.4 (3) , 2.4 (10) , 2.4 (11) รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบวาระการประชุม โดยได้รายงานผลการด าเนินงานหรือแนวทาง 
การปฏิบัติให้ ผตปค. ทราบ ดังนี้ 
  1) ข้อ 2.4 (3) แนวทางการปฏิบัติ 
- กรณีการขอรับการสนับสนุนรถยนต์ท่ีมีสภาพเก่า ช ารุด ใช้การไม่ได้ต้องมีอายุงาน
ต้ังแต่ 12 ปี ขึ้นไป และให้ขอทดแทน (กค.) 
- กรณีการขอรับสนับสนุนงบประมาณค่าปรับปรุง ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างส่วนภูมิภาค 
ปค.(วช.) มีแนวทางและหลักเกณฑ์ โดยให้จังหวัด/อ าเภอ จัดท าค าขอและเอกสาร
ประกอบขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประกอบด้วย โครงการ ประมาณราคา 
ค่าก่อสร้าง (ปร.4, ปร.5) แบบแปลนและภาพถ่าย มายังกรมการปกครอง (วช.) 
และ ปค. (วช.) จะได้รวบรวมค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยัง สงป. ต่อไป 
 

  2) ข้อ 2.4 (10) ผลการด าเนินงาน 
- อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2563 จาก สงป. 
 

  3) ข้อ 2.4(11) แนวทางการปฏิบัติ 
- กรณีบ้านพักข้าราชการ หากช ารุดทรุดโทรม ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ 
หรือซ่อมแล้วไม่สามารถอาศัยได้ ให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อสร้าง
ทดแทน มายังกรมการปกครอง (สน.ปท.) 
- กรณีขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าปรับปรุง ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างส่วนภูมิภาค 
ปค.(วช.) มีแนวทางและหลักเกณฑ์ โดยให้ จังหวัด/อ าเภอ จัดท าค าขอและเอกสาร
ประกอบขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประกอบด้วย โครงการ ประมาณราคา 
ค่าก่อสร้าง (ปร.4 , ปร.5) แบบแปลนและภาพถ่าย มายังกรมการปกครอง (วช.) 
และ ปค.(วช.) จะได้รวบรวมค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยัง สงป. ต่อไป 
 
 
 
 

/ หน.ผตปค. ... 
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หน.ผตปค.  - ให้ ผตปค. แนะน าและให้อ าเภอด าเนินการตามท่ี วช. แนะน า กรณี 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)      ไปตรวจราชการแล้วพบปัญหาดังกล่าว เช่น ท่ีว่าการอ าเภอและบ้านพักข้าราชการ 

ท่ีมีสภาพช ารุดทรุดโทรม ยังไม่มีการรื้อถอน และไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
  

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

3.๖ สรุปเร่ืองร้องเรียนประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 
หน.ผตปค.  - เชิญ หน.กง.รรท. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) 
 

หน.กง.รรท.  - กง.รรท. มีเรื่องน าเสนอในท่ีประชุมท้ังหมด 2 เรื่อง ดังนี้  
(พ.จ.ต.วิสูตร จ าพานิชย์)       ๑. สรุปเรื่องร้องเรียนเฉพาะเรื่องท่ี ผตปค. ต้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  

      (1) ส าหรับเดือน มิ.ย. 2562 มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาจ านวน ๔ เรื่อง  
      (2) รวมเรื่องร้องเรียนท่ี ผตปค. ต้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
ต้ังแต่เดือน ต.ค. ๒๕๖1 ถึง มิ.ย. ๒๕๖๒ จ านวน ๑11 เรื่อง แยกเป็น  

2.1 ด าเนินการแล้ว    จ านวน 59 เรื่อง   คิดเป็นร้อยละ 53.15% 
 2.2 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 52 เรื่อง   คิดเป็นร้อยละ 46.85% 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม รายละเอียดในหน้าท่ี 2  
ขอความอนุเคราะห ์ผตปค. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
 

  2. ร.อปค. ได้เชิญ กตร.กง.รรท. เข้าประชุมในเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ซึ่งเป็นอ านาจของ ผตปค. ในส่วนท่ี อปค. มอบหมาย กรณีไม่มีมูลความผิด ผตปค. 
จะเป็นผู้เสนอยุติเรื่อง แต่จะมีบางเรื่องท่ีเมื่อ ผตปค. เสนอยุติเรื่องแล้วต้องส่งเรื่อง 
ไปท่ี กจ. ตรวจสอบอีกครั้งว่าสามารถยุติเรื่องได้หรือไม่ ดังนั้น ร.อปค. จึงขอให้  
ผตปค. ด าเนินการให้เป็นไปในรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันคือ เมื่อเสนอยุติเรื่อง
ให้แนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน และใหน้ิติกร กง.รรท. ช่วยกล่ันกรองข้อความ
ในหนังสืออีกครั้ง 
 

  ดังนั้น กง.รรท. จึงขอความเห็นชอบจาก ผตปค. ในการจัดต้ังคณะท างาน จ านวน  
2 คณะ ดังนี้ 
  1. คณะท างานในการสนับสนุนเรื่องข้อกฎหมายให้ ผตปค. โดยให้ นิติกร  
เป็นผู้สนับสนุนในการกล่ันกรองข้อความให้ถูกต้อง ลดปัญหาการส่งเอกสาร 
กลับมาแก้ไข 
  2. คณะท างานในการสนับสนุน การแจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องร้องเรียนในเขตพื้นท่ี 
ตรวจราชการแต่ละเขต เพื่อให้ ผตปค. รับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

 

ผตปค. เขต 12  - เห็นชอบกรณีให้นิติกร มาสนับสนุนเกี่ยวกับข้อกฎหมายและช่วยกล่ันกรอง   
(นายวรวิทย์ ชัยสวัสด์ิ)         ข้อความเพื่อลดการส่งเอกสารกลับมาแก้ไข และเห็นชอบให้ กตร. ต้ังคณะท างาน 
                                  ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารในพื้นท่ีเขตตรวจราชการแต่ละเขต ซึ่งบางครั้ง ผตปค. 
                               ไปตรวจราชการในพื้นท่ีอาจไม่ได้รับฟังข่าวสาร เหตุอาจเกิดในเขตตรวจของเรา 

แต่อาจอยู่คนละจังหวัด บางครั้งอาจมีเหตุท่ีกระทบต่อความมั่นคง เมื่อผู้บังคับบัญชา 
                               โทรมาสอบถาม ผตปค. จะสามารถรายงานได้ทันที 

   / หน.ผตปค. ... 
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หน.ผตปค.  - ให ้กง.รรท. ด าเนินการแต่งต้ังคณะท างาน ท้ัง 2 คณะ เพื่อให้การท างาน 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและ ผตปค. สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารในพื้นท่ี 
                               ตรวจราชการของแต่ละเขตได้อย่างรวดเร็ว 

 

มติที่ประชุม  - รับทราบ เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
   - 
 
ระเบียบวาระที่ 5 ข้อสังเกตของ ผตปค. จากการตรวจราชการเพื่อน าเข้าทีป่ระชุมประจ าเดือน ปค.  

ประจ าเดือนมิถุนายน 256๒ 
หน.ผตปค.  - ส าหรับการประชุม ปค. ประจ าเดือน มิ.ย. 2562 นี้ ผตปค.ศราวุธ  ไทยเจริญ 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     จะเป็นผู้ก าหนดหัวข้อและน าเสนอในท่ีประชุม   
   - เชิญ ผตปค. ศราวุธ ไทยเจริญ 
  

ผตปค. เขต 17,18 - การประชุม ปค. ประจ าเดือน มิ.ย. 2562 ขอเสนอหัวข้อการประชุม  
(นายศราวุธ ไทยเจริญ)       เรื่อง สถานะภาพและปัญหาของงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน โดยมี 

รายละเอียดดังนี้ 
  1. สถานะภาพ 

                                 สมาชิก อส. เป็นบุคลากรท่ีมีความส าคัญท่ีปฏิบัติงานช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครอง  
ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามภารกิจหน้าท่ีท่ีระบุใน พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน  
รวมทั้งปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล มท. ปค. อีกท้ัง ยังเป็นก าลังพลท่ีมีสมรรถนะ 
มีอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี ในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ในพื้นท่ีตอนใน และสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานข้างเคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
แต่ปัจจุบันยังมีกองร้อยและก าลังพลหลายพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาและอุปสรรค 
หลายประการ ถึงแม้ บก.อส. จะก าหนดนโยบายและขับเคล่ือนในงานในกิจการ 
กองอาสารักษาดินแดนมาอย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง ยังมีหน่วยนิเทศฯ การท างาน 
ในระดับจังหวัดและอ าเภอ เพื่อก ากับดูแลตรวจสอบให้ค าแนะน าตามห้วงระยะเวลา  
รวมทั้งมีการสะท้อนปัญหาและปัญหาความต้องการของชมรม อส. แห่งประเทศไทย  
แต่สมาชิก อส. ส่วนใหญ่ ก็ยังไม่ทราบถึงสถานะภาพและทิศทางการขับเคล่ือน 
เพื่อพัฒนาการท างานในกิจการกองอาสารักษาดินแดนในทิศทางเดียวกัน 
อย่างแท้จริงเท่าท่ีควร วัตถุประสงค์ในการตรวจติดตามงานในหน้าท่ี ผตปค.  
ก็เพื่อเป็นก าลังใจและให้สมาชิก อส. ทราบว่า ส่วนกลางยังให้ความห่วงใยในการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีและสภาพความเป็นอยู่ โดยได้รับทราบข้อมูลสถานภาพ อุปสรรค  
ความต้องการในภาพรวม เพื่อน าเรียนผู้บังบัญชารับทราบและประสาน สน.อส.  
พิจารณาแก้ไขปัญหา/ความต้องการ ซึ่งจะได้สร้างความเข้าใจแก่ก าลังพล อส.  
ได้รับทราบในโอกาสต่อไป 

 
 
 

/ 2. อาคารกองร้อย ... 
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  2. อาคารกองร้อย อส.จ./อส.อ. 
      2.1 สภาพปัญหา 
      (1) อาคารกองร้อยมีไม่ครบทุกแห่ง 
      - อาคารกองร้อยท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแบบแปลนของ บก.อส. 

                     มีจ านวนน้อยมาก ส่วนใหญ่ต้องการทราบหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุน 
      - ใช้อาคารในบริเวณท่ีว่าการอ าเภอเป็นกองร้อยซึ่งบางแห่งใช้บริเวณ 
ท่ีว่าการอ าเภอ และบางแห่งใช้บนที่ว่าการอ าเภอ น่าจะไม่เหมาะสมในฐานะเป็น 
หน่วยท่ีมกีองก าลังปฏิบัติหน้าท่ี 
      (2) อาคารกองร้อยฯ ท่ีมีอยู่เดิมมีสภาพเก่าช ารุดทรุดโทรมไม่เหมาะต่อการ 
ปฏิบัติหน้าท่ี ท าให้กองร้อยบางแห่งไม่มีคนอยู่หรอืคนท างานในกองร้อยฯ 

                               (3) การจัดระเบียบในอาคารกองร้อยฯ ไม่ถูกต้องเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
ของผู้บังคับบัญชาและก าลังพล อีกท้ังขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น  
ป้ายอาคารกองร้อย การจัดแบ่งห้องท างาน ห้องวทิยุ คลังอาวุธ โรงนอน  
โรงประกอบเล้ียง 
 

      2.2 ข้อเสนอ 
          (1) ผู้บังคับกองร้อยฯ ต้องให้ความสนใจเอาใจใส่ในการดูแลอาคารกองร้อยฯ  

ให้อยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
      (2) บก.อส. ก าชับให้ บก.อส.จ. ร้อย อส.อ. ตรวจสอบสภาพของกองร้อยฯ ทุกแห่ง 
ให้เป็นไปตามกรอบ ความจ าเป็น ความต้องการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา 
สนับสนุนงบประมาณตามความต้องการและความจ าเป็น ตลอดจนมีข้อส่ังการในการ 
จัดการหน่วยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเพื่อให้เป็นอาคารสถานท่ี 
ของกองร้อยฯ อย่างแท้จริง 
 

  3. ก าลังพลสมาชิก อส. 
                          3.1 สภาพปัญหา 

                   (1) สถานภาพปัจจุบันกองร้อยฯ หลายแห่งยังมีการส่ังใช้ก าลังพลไม่เป็นไป 
   ตามกรอบ ซึ่งกรอบท่ัวไป กองร้อย อส.จ. นายกองร้อย อส. ชายแดน 24 นาย 
   กองร้อยตอนใน 9 นาย แต่หลายจังหวัดประสบปัญหาการปรับเกล่ียก าลังท้ังประเทศ  
   แต่บางจังหวัดมีการปรับเกล่ียก าลังพลภายในจังหวัดไม่เหมาะสมกับปริมาณและ 
   ภาระงานของกองร้อย อส. 

                  (2) ก าลังพลท่ีบรรจุส่ังใช้ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมจัดต้ังเป็นจ านวนมาก  
   มีผลต่อสถานการณ์เป็นสมาชิก อส. / สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตลอดจนขวัญก าลังใจ 
   ของก าลังพลท่ียังไม่ผ่านการฝึกจัดต้ัง จึงมีการร้องขอให้จังหวัดขอตั้งงบประมาณ 
   จังหวัดส่งฝึกอบรมยังศูนย์ฝึกท่ี บก.อส.ก าหนด หรือให้ บก.อส. ก าหนดศูนย์ฝึกฯ 
   ประจ าภาค 

 
 
 

/ (3) สมรรถนะ ... 
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        (3) สมรรถนะก าลังพล บางแห่งขาดความมีวินัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
          หน้าท่ีตามภารกิจท่ีก าหนดไว้ใน พ.ร.บ กองอาสารักษาดินแดน เนื่องจากปัจจุบัน 
  ไม่มกีารฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  เช่น ฝึกทดแทนผู้น าหน่วย ฝึกทบทวนยิงปืนและ 
  หลักสูตรอื่น ๆ  ท่ี บก.อส. เคยก าหนด แต่บางจังหวัดโดย บก.อส.จ. ก็มีการฝึกอบรม 
  เพื่อเพิ่มสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะด้านให้กับก าลังพลโดยใช้งบจังหวัด 

        (4) แนวโน้มการส่ังใช้ก าลังพล ไม่เป็นไปตามภารกิจหลักของกิจการ 
  กองอาสารักษาดินแดน เช่น การส่ังใช้ก าลังพลเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการท างาน 
  ของอ าเภอ เช่น งานธุรการ งานบริการของฝ่ายต่าง ๆ บนที่ว่าการอ าเภอ แต่ละเลย 
  ไม่ค่อยปฏิบัติตามภารกิจหลักของ อส. ซึ่งอนาคตอาจเป็นมุมมองท่ีมีผลกระทบต่อ 
  สถานะของกองร้อยฯ และกิจการกองอาสารักษาดินแดน 
 

               3.2 ข้อเสนอแนะ 
                               - ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรต้องให้ความส าคัญ สนใจ และเอาใจใส่ ก ากับ 

ติดตาม สนับสนุน การสร้างวินัย การปฏิบัติหน้าท่ี เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
                          เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ก าลังพลฯ มีการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

สามารถด ารงรักษาสถานะบุคลากรท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นของ ปค. มท. ต่อไป 
 

  4. อาวุธยุทโธปกรณ์และยานพาหนะ 
      4.1 ปัญหาเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ 

                      (1) ไม่เก็บอาวุธประจ าหน่วยไว้ในสถานท่ีท่ีเหมาะสม การตั้งคลังอาวุธ 
  ยุทโธปกรณ์ไม่ถูกต้อง ไม่ถือปฏิบัติการขออนุญาตเก็บรักษา การอยู่เวรยาม 
  ประจ าคลัง การเก็บรักษากุญแจคลัง การแจกจ่ายอาวุธ การดูแลรักษาความสะอาด 
  ให้เป็นไปตามระเบียบ 

           (2) อาวุธประจ าหน่วยของกองร้อย อส.อ. แต่ละแห่งมีจ านวนไม่ครบ  
 ไม่สอดคล้องกับจ านวนก าลังพล เป็นปัญหาการเกล่ียของ บก.อส.จ. บางแห่ง 

                     (3) ไม่มีการฝึกทบทวนการยิงปืนประจ าปี จึงมีปัญหาเรื่องสมรรถนะการใช้ 
อาวุธของก าลังพล กลไกในอาวุธปืน ไม่มีการถ่ายเทกระสุนปืน ท าให้มีบางกองร้อยฯ  
ไม่ให้ก าลังพลใช้อาวุธประจ าหน่วยไปปฏิบัติหน้าท่ีเนื่องจากมีปัญหาข้างต้น 

 

      4.2 ข้อเสนอ 
      (1) บก.อส. ก าชับผู้บังคับบัญชาควรต้องควบคุมก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติ 
ในการเก็บรักษาการใช้งานการดูแลอาวุธประจ าหน่วย ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ 
และมาตรการท่ีก าหนด (บก.อส. ได้ก าชับอยูแ่ล้ว แต่ควรเน้นในการรายงานผล 
การด าเนินงานตามข้อส่ังการ/มาตรการของทุกกองร้อยให้ชัดเจน มีรายละเอียด 
ครอบคลุมทุกกองร้อยเป็นห้วง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า) 
      (2) บก.อส.จ. ควรปรับเกล่ียอาวุธให้เป็นไปตามการส่ังใช้ก าลังพลของแต่ละ 
กองร้อย อส.อ. ตามพื้นท่ีท่ีจ าเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และก าหนดให้มีการตรวจสอบสถานะและควบคุมการใช้อาวุธปืนให้เป็นไปตาม 
ระเบียบท่ีก าหนด 
 
 

/ 5. ปัญหาเรื่อง … 
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  5. ปัญหาเรื่องยานพาหนะ/เครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
      - กองร้อย อส.อ. หลายแห่ง ขาดยานพาหนะประจ าหน่วย ท่ีมีอยู่มีสภาพ 
ไม่สมบูรณ์ โดยอาศัยใช้ยานพาหนะของอ าเภอ ปัจจุบันส่วนใหญ่ บก.อส. สนับสนุน
เฉพาะกองร้อย อส.จ. และกองร้อย อส.อ.ชายแดน กองร้อย อส.อ. ปกติรอบใน  
จึงอยากทราบหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนฯ 
      - กองร้อย อส.อ. หลายแห่ง ขาดยุทโธปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็นในการท างาน  
เช่น เส้ือเกราะ เครื่องไม้เครื่องมือท่ีใช้ปฏิบัติงานในโครงการ อส. สัมพันธ์ 
และขาดการส่ังการส่งก าลังบ ารุงต่าง ๆ ส่ิงเหล่านี้นับว่าเป็นปัญหาอุปสรรคในการ 
ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผลต่อก าลังใจและความปลอดภัยในชีวิต 
ของสมาชิก อส.  

  

มติที่ประชุม        - รับทราบและเห็นควรน าเสนอในท่ีประชุม ปค. ประจ าเดือน มิ.ย. ๒๕๖๒ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
   - สรุปค่าใช้จ่าย กตร. 
หน.ผตปค.  - เชิญ ผอ.กตร. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)  
 

ผอ.กตร.  - สรุปค่าใช้จ่าย ณ วันท่ี 27 มิ.ย. 2562  
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์)   1. จ านวนเงินรายรับ     101,340 บาท 

2. จ านวนเงินรายจ่าย     14,458 บาท  
3. จ านวนเงินคงเหลือ     86,882 บาท  
4. ค้างรับ (เงินส ารองจ่ายค่าโทรศัพท์ ผตปค. 22,435 บาท 
    และ ผอ.กตร. ประจ าเดือน เม.ย. 2562)  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 
เลิกประชุม  ๑๖.๓๐ น.  
 
     
  
 
      (นางสาวหัชชพร อธิจันทร์) 
              จพง.ธก.ปง 
        ผู้จดรายงานการประชุม                                
                        
 

(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์) 
 ผอ.กตร.     

                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม         
    


